

Lugar ng Pinagmulan	Tsina
Pinagmulan ng pagpapadala	Tsina
destinasyon ng pagpapadala	US(United States), KR(Korea), MY(Malaysia), PH(Philippines), SA(Saudi Arabia), JP(Japan), SG(Singapore), BS(The Commonwealth of The Bahamas), MX(Mexico) , CA(Canada), NO(Norway), DE(Germany), LT(Lithuania), MT(Malta), GB(United Kingdom), AT(Austria), IT(Italy), FI(Finland), BE(Belgium), IE(Ireland), LU(Luxembourg), RO(Romania), GR(Greece), BG(Bulgaria), HU(Hungary), PL(Poland), FR(France), NL(Netherlands), SE(Sweden), PT(Portugal), HR(Croatia), SK(Slovakia), DK(Denmark), ES(Spain), EE(Estonia), AU(Australia), FX(France Metropolitan), AE(United Arab Emirates)
Oras ng Pagbiyahe (Mga Araw)	3 - 18 Araw
Shipping mode	AirExpress
Uri ng Produkto	Pangkalahatan(Di-mapanganib) na mga kalakal
Ang bisa ng presyo	7 - 20 Y/M/D
Numero ng Modelo	AIR-EX
Pinagmulang Lungsod	Shenzhen
Patutungguhan ng Lungsod	United States/Europe/Southeast Asia/Australia
Kakayahan	24/7 na suporta sa customer, Lokal na imbakan, Customized na packaging at label, Naglo-load at nag-aalis
Serbisyo ng insurance	Oo
Lokal na pick up sa pinanggalingan	Oo
Serbisyo ng imbakan	Pinagmulan na imbakan
Patunguhang customs clearance party	Nagtitinda
Oras ng pagpapadala (Mga Araw)	3 Araw
Serbisyo sa pagpapadala	Propesyonal na Freight forwarder Isinasaalang-alang ang Mas Ligtas
Advantage	Propesyonal na Serbisyong Pangkargamento
Termino sa pangangalakal	DDU DDP CFR CIF DAP
Presyo	Matipid sa gastos
Freight forwarder	Tsina Freight Forwarder
Warehouse	Magbigay ng Warehouse
Serbisyo ng Pag-iimpake	Ibigay ang Labeling
Tinanyang Oras	3-18 araw
Uri ng pagpapadala	Airexpress na Paghahatid
FEEDBACK	7*24 Oras Online Feedback

20+ YEARS EXPERIENCE

Strong cooperation with famous sea carriers

Offering at least 3 shipping solutions

Save about 5% cost for you

FCL/LCL DDP/DDU Door to Door



Ang Sunny Worldwide Logistics ay nabubuhay at lumalagong patunay na bilang isang provider ng mga propesyonal na solusyon sa logistik para sa P.R.Tsina at mga kumpanya sa ibang bansa, alam namin kung ano ang hinahanap ng aming mga customer at pinupunan ang kanilang mga pangangailangan.

Sa isang portfolio ng mga serbisyo na kinabibilangan ng air at sea cargo forwarding at transportasyon, China transportation, international consolidator at customs clearing agent matutulungan ka naming dalhin ang iyong produkto sa tamang lugar sa tamang oras para sa tamang presyo at sa tamang kundisyon.

Dalubhasa ang Huodai.ren sa pagbibigay ng mga ekspertong internasyonal na serbisyo sa pagpapadala ng kargamento sa karagatan sa mga kumpanyang malaki at maliit. Kami ay isang mahalagang bahagi ng aming mga kliyente sa mga departamento ng pag-I-export, na nag-aalok ng mga custom na iniayon sa karagatan/dagat na mga solusyon sa logistik ng kargamento para sa iba't ibang uri ng kargamento.

Nag-aalok kami ng lahat ng uri ng containerized na pagpapadala, mula sa mas mababa sa container load hanggang 20", 40" at mga refrigerated container. Nag-aalok din kami ng napaka-personalized na roll on roll off na mga serbisyo para sa mga kotse, trak at bangka. Ang aming mga eksperto sa pagpapadala sa karagatan ay magagamit upang magbigay sa iyo ng mabilis na mga quote sa lahat ng mga destinasyon sa buong mundo, walang lugar na hindi limitado sa Huodai.ren!

Export

Huodai.ren pangunahing export trade lane ay Europe, Mediterranean, Middle East, Southeast Asia at United States, Kami ay nagbu-book ng ahente ng COSCO MAERSK CHINA SHIPPING MSC CMA HANJIN OOCL na may mapagkumpitensyang mga rate sa merkado. Nagbibigay kami ng lahat ng aspeto ng mga serbisyo para sa mga customer na may perpektong network ng transportasyon sa loob at labas ng bansa,

Mag-import

Umasa sa kahusayan sa mapagkukunan, pagmamay-ari ng mga ahente sa ibang bansa na sumasaklaw sa higit sa limampung bansa at dalawang daang daungan, gamit ang perpektong pangmatagalang pakikipagtulungan sa CMA, TS, ZIM, NYK, APL, WAN HAI, MAERSK, COSCO, EVERGREEN, OOCL, MSC, Ang P&O, Sunny Worldwide Logistics ay maaaring magbigay ng isang pinag-ugnay na proseso na kinabibilangan ng pagbili, booking, custom clearance, customs transmit, storage, insurance, certificate, kumikilos para sa inspeksyon at quarantine atbp.

Domestic Transportation

Ang Huodai.ren Group ay nagsasagawa ng domestic trade sea transport, pangunahin ang pamamahala sa container DOOR TO DOOR mula Pearl River Delta hanggang sa mga daungan sa baybayin, inland river barge at trucking na transportasyon. Sa loob, nakagawa kami ng waterway at landway na pinagsamang network ng transportasyon na sumasaklaw sa Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Jiangsu, Shanghai, sa kahabaan ng Changjiang River, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hainan, Guangxi. Nakagawa kami ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa maraming malalaking linya ng pagpapadala ng domestic trade, kaya magkakaroon kami ng higit pang mga alternatibo para sa iskedyul ng pagpapadala, at nagagawa naming magkaroon ng kakayahang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga kliyente.

Bulk Cargo Transportasyon

Ang Huodai.ren Group ay may espesyal na nakatalagang tao na humawak ng bulk cargo, nagbibigay ng chartering o affreightment na serbisyo para sa mabigat at malalaking kagamitan, break-bulk cargo, bulk grain, bulk mine atbp. Samantala, kami ang ahente ng maraming shipping lines. Ang ruta mula China hanggang India, Pakistan, Gitnang Silangan at Changjiang River hanggang Bohai gulf ay unti-unting naging malakas na tagapalabas sa industriya ng logistik.

Panimula

address:

**WE ARE
DIFFERENT**

- **20 Years of Freight Forwarding**
there are no tricks that we don't know
- **1800 Square Meters A-class Office**
not a small freight forwarding workshop



No Accident unless natural disaster happens

Tungkol sa Sunny Worldwide Logistics

Shenzhen Sunny Worldwide Logistics Co., Ltd. ay sumusunod sa pilosopiya ng negosyo ng "customer first, reputation as the soul"; ang konsepto ng serbisyo ng "buong pangangalaga, tiwala", lahat mula sa katotohanan, ganap na mapagtanto ang mga interes ng mga customer, mataas na kalidad, mataas na pamantayan, mahusay na magbigay sa mga customer ng one-stop na serbisyo sa logistik. Palaging pinapanatili ng kumpanya ang mga pangmatagalang estratehikong pakikipagsosyo sa mga pangunahing kumpanya sa pagpapadala tulad ng HAPAG-LLOYD, WANHAI, ZIM, OOCL, EVERGREEN, YANGMING, MARESK, CHINA SHIPPING, MSC, TS, atbp., at nagbibigay ng epektibong rate ng kargamento upang makakuha ng sapat na espasyo sa ang aming mahalagang mga customer. Sa diwa ng pagbabago, ang pag-unlad ng negosyo ay sumasaklaw sa mga ruta sa buong Europa, Estados Unidos, Canada, Australia, Timog Silangang Asya, Gitnang Silangan, Africa, Mediterranean, Timog Amerika at iba pang mga rehiyon



Pagkatapos ng mga taon ng mabilis na pag-unlad, ang Sunny Worldwide Logistics ay naging kwalipikado bilang first-class na international freight forwarding agent ng China at isang non-vessel carrier na inaprubahan ng Ministry of Communications of China (NV007258). naging senior member ito ng prestihiyosong Global Freight Association WCA (87909) Members, at sumali sa WIFFA, JCTrans, CIFA, FMC, SZAA, Caption Club at iba pang high-gate logistics magkasunod na mga asosasyon mula noong 2006, na nagsama ng pandaigdigang kalidad ng mga mapagkukunan ng logistik sa loob ng kumpanya, itinatag nito ang "Sunny Business School" upang patuloy na mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng mga empleyado, at lumikha ng isang pangkat ng komprehensibong pangkat ng logistik taon ng kasaysayan ng pagpapasa ng kargamento, at higit sa kalahati ng mga tauhan na nagtatrabaho sa Sunny mga 5-13 taon. Ang kumpanya ay may matatag na pangkat ng pamamahala na may matatag na teorya ng logistik at mayamang karanasan sa industriya ialok ng 30 minuto kung mayroon man ay maaaring hindi ka makakita ng iba pang kumpanyang tulad namin sa Shenzhen. Nag-aalok kami ng hindi bababa sa 3 solusyon sa logistik, makatipid ng hindi bababa sa 5% para sa iyo.

Tag: DDP Sea Freight , Sea Freight door to door , logistics service , custom clearance Philippines